

บทที่ ๔

บทวิเคราะห์



ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเงิน

ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนในประเทศไทย ผู้วิจัยให้ความสำคัญต่อกลไกในการดำรงรักษาพฤติกรรมในการส่งเงินกลับประเทศ โดยคำนึงถึงแนวในการวิเคราะห์ทั้งทางด้านความคิดและความเป็นจริงประกอบกันทั้งสองประเด็น ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนได้แก่ เสนอไว้ในประเทศไทยได้ ๓ ประการคือ

๑. ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยทางค่านิยมผู้วิจัยถือ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อความคงอยู่ของพฤติกรรม การส่งเงินกลับประเทศ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยถือว่า เป็นปัจจัยที่เกิดมาจากความคิดความเชื่อที่ปลูกฝังมาจากโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมทั้ง เกิม อันได้แก่ สัททิส ความเชื่อทางศาสนาทั้งขงจื้อ เต๋า และศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งต่างสามารถผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีกลายเป็นหลักศาสนาที่สำคัญของชาวจีนที่เน้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวที โดยเฉพาอย่างยิ่งในคำสอนของขงจื้อถือว่าความกตัญญูกตเวที เป็นรากฐานของคุณงามความดีของมนุษย์ เหนือที่สำคัญที่สุดของบุตรหลานผู้สืบสกุลที่ระละละยอมโตก็คือ หากบิดามารคายังมีชีวิตอยู่ ก็ต้องเลี้ยงดูและให้ความเคารพนับถือทอ เมื่อบิดามารคากายจากไปก็ต้องทำการ เช่นไหว้บูชาบรรพบุรุษด้วยความเชื่อที่ว่าบุคคลใดจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงนั้นไม่ได้เกิดมาจากความประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้มัน เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีมาจากวิญญาณบรรพบุรุษของผู้มันที่ระอำนาจให้เกิดขึ้นอีกด้วยทำให้การเลี้ยงดูบิดามารค และ การ เช่นไหว้บรรพบุรุษมีความสำคัญต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูลมาก ประกอบกับชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เพิ่มถิ่นฐานทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นชาวนาและมีการศึกษากำ การดำรงชีวิตที่ตลอดจนรวมความเชื่อต่าง ๆ จึง เป็นไปในรูปแบบของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งรับเอาอิทธิพลต่าง ๆ ในการ เช่นสร้างบูชาเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษ ทำให้การบูชาบรรพบุรุษคล้ายกับการบูชาพระ เจ้าในศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นโครงสร้าง

สังคมดั้งเดิมของชาวจีนที่ก่อให้เกิดรูปแบบของพิธีกรรมทางศาสนาอันเกี่ยวแก่การบูชาบรรพบุรุษ การที่ชาวจีนบูชาบรรพบุรุษไม่ได้หมายความว่า ชาวจีนจะมีความเชื่อในความคงอยู่ของวิญญาณ บรรพบุรุษเท่านั้น แต่เป็นความเชื่อในแง่จะเป็นการสืบต่อและให้ความสำคัญแก่สถาบันครอบครัว เพราะฉะนั้นการสืบเนื่องในการ เช่นไหว้บูชาบรรพบุรุษจึง เป็นหัวใจหลักที่เน้นและมีความสำคัญมาก ต่อการดำเนินชีวิตของชาวจีน จากลัทธิศาสนาและระบบความเชื่อที่ชาวจีนยึดถือผนวกเข้ากับ แบบแผนทางเครือญาติ และโครงสร้างครอบครัวของสังคมชาวจีน อันเป็นสิ่งที่มีวางขึ้นด้วยความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันระหว่างบิดากับบุตรชาย โดยถือเป็นการสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด เป็นศูนย์กลางของแนวความคิดของชาวจีนที่ปลูกฝังกันมาช้านาน นอกจากนี้ลักษณะการจ้กองค์การทางสังคม ในรูปของแซ่ตระกูลที่มีความแข็งแกร่งมาก โดยที่หากพิจารณาถึงการสืบเชื้อสายว่าเป็นสถาบัน และเป็นรากฐานของหมู่บ้านชาวจีนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว การที่บุคคลมีความสัมพันธ์กันเนื่องมาจากการมีบรรพบุรุษร่วมกันอาจเป็นวิถีทางในการจ้กองค์การ ของชุมชน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีอิทธิพลในการจ้กองค์การท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีพื้นที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันด้วยการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ เดียวกัน ซึ่งถือหลักการสืบเชื้อสายข้างพ่ออย่างเหนียวแน่น ทำให้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่หาก ลำบากให้กันแล้ว เกือบจะถือกันว่าเป็นญาติกันแทบทั้งสิ้น และมักจะมีแซ่เดียวกัน นอกจากนี้ภายใน หมู่บ้านชาวจีนเหล่านี้ยังมีวัฒนธรรมการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเองเหนือระดับครอบครัว โดยถือ เป็นคุณธรรมที่สำคัญในจิตใจ คือเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันเองในระดับท้องถิ่นของตน จากลักษณะของโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวชาวจีน ถึงกล่าวถึงวัฒนธรรมอันเกี่ยวแก่ ความเชื่อตามลัทธิศาสนา และระบบความเชื่อเรื่องเจ้าและวิญญาณ ซึ่งทอดยาวในเรื่องของความ กตัญญูหลอหลอมกันเข้าเป็นจิตสำนึกที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจของชาวจีนในประเทศไทย โดยเฉพาะสิ่ง เหล่านี้เป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมกรรมการส่งเงินกลับประเทศไทยในทุกๆ ปี ทั้ง เพื่อเป็นการเลี้ยงดูครอบครัวอันเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มี ความกตัญญูและรับผิดชอบต่อ ครอบครัวหรือจ้กส่งเงินไปเพื่อให้ญาติในประเศจีนช่วยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอันเกี่ยวแก่ การบูชาบรรพบุรุษแทนตนในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ หรือจ้กส่งเงินให้ตามพิธีการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งอาจมีการจ้กส่งเงินเพื่อเป็นการสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่น ทั้งในรูปส่วนตัว และเป็นหมู่คณะ จากปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการ คงอยู่ของพฤติกรรมกรรมการส่งเงินกลับประเทศไทยในรูปของโพยก๊วน

๒. ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางค่านี้นับปัจจัยที่ผันแปรไปตามสถานการณ์ในแต่ละ
 ระยะเวลา โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลไทยและจีนในระบุนั้น ๆ ซึ่งทางที่มีผลกระทบก่อรูปแบบกลไก
 การส่ง ปริมาณเงินที่ส่ง ตลอดจนพฤติกรรมการส่งเงินในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งเน้นนโยบาย
 ของรัฐบาลไทยในระยะที่ประเทศจีนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไทยมิได้มีการกีดกัน
 การส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนแก่อย่างใด กิจกรรมโหยกวนสามารถดำเนินไปได้อย่างไร การ
 เกื้อหนุนของการไปรษณีย์ไทย แต่ต่อมา เมื่อการส่งเงินกลับประเทศ เริ่มมีการ เมือง เข้ามามี
 แรงแรงและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศจีนมีผลกระทบก่อความมั่นคงของรัฐบาลไทยในขณะนั้น
 ภาย กิจกรรมโหยกวนจึงเริ่มถูกควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผลทำให้รูปแบบกลไก
 การส่งเงินกลับประเทศยิ่งทวีความเข้มงวดขึ้น เมื่อประเทศจีนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบ
 คอมมิวนิสต์ ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นเป็นนโยบายเป็นปฏิปักษ์ต่อคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง ทำให้เกิด
 ผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมโหยกวนในขณะนั้นมากจนตัวเลขของปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศ
 อย่างถูกต้องตามกฎหมายเริ่มลดลงและคงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก จวบจนกระทั่งในปัจจุันวิเทโศบาย
 ทางการเมืองระหว่างประเทศทวีความสำคัญขึ้น และเมื่อรัฐบาลไทย เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต
 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน การส่งเงินกลับประเทศก็เริ่มฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่มีอยู่ในรูป
 แบบของการควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เป็นรูปแบบและกลไกการส่งทางวิสาหกิจโหยกวน
 บทบาทของโหยกวนก็เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาอีกในระยะเวลาที่พาหนะของร้านโหยกวนในฐานะตัวแทนซื้อเงิน
 หมดไป แต่การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่อย่างลับ ๆ โดยพยายามดัดแปลงรูปแบบและ
 กลไกการส่งให้เท่าทันกับสถานการณ์ และระดมกระบวนวิธีเทคนิคกฎหมาย จากเหตุการณ์การ เปลี่ยน
 แปลงทางสังคมและการ เมืองของทั้งสองประเทศที่นำมาปรากฏภาพที่เกินขีดถึงบทบาทของปัจจัย
 ทางสังคมและการ เมืองในแต่ละยุคสมัยมีผลกระทบต่อการส่งเงินกลับประเทศทางโหยกวนของ
 ชาวจีนในประเทศไทย

๓. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางค่านี้นับปัจจัยที่ผันแปรไปตามสถานการณ์สภาพ
 ความเป็นจริง หากมองในระดับบุคคลจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจของแต่ละยุคสมัยมีผล
 กระทบโดยตรงต่อปริมาณการส่งเงินกลับประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีฐานะทางการเงิน
 ในประเทศไทยก็ ก็จะส่งเงินกลับประเทศในปริมาณที่มากกว่าผู้ที่มีฐานะทางการเงินน้อยกว่า และ
 หากมองในรูปของระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมก็จะเห็นได้ว่าระบบเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย ทั้งใน
 ประเทศไทยและประเทศจีนมีผลกระทบโดยตรงทั้งต่อรูปแบบ กลไกการส่ง ปริมาณเงินที่ส่ง

ตลอดจนพฤติกรรมกรรมการส่งเงินกลับประเทศ โดยที่การพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางการเมืองควบคู่กันไปด้วย การพิจารณาในแง่เศรษฐกิจนั้นจะเห็นได้ว่า ในระยะที่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังไม่เติบโตและระบบเศรษฐกิจทั้งของไทยและจีนยังเป็นระบบเสรีอยู่นั้น กิจการไทยกวนก็ทำหน้าที่คล้ายกับส่วนปริวรรตเงินตราของธนาคารพาณิชย์และทำการส่งเงินออกนอกประเทศไปอย่างเสรี จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และภาวะการฉะเศรษฐกิจภายในในประเทศทั้งของไทยและจีนทรุดโทรมลงอย่างหนัก ในระหว่างนั้นระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยก็เริ่มเจริญขึ้น และเมื่อรัฐบาลเริ่มตระหนักถึงการควบคุมธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารกลางอันได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว บทบาทของร้านไทยกวนก็เริ่มจำกัดลง เป็นเพียงตัวแทนซื้อเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้การในแวดวงของร้านไทยกวนเองก็พยายามจัดการระบบภายในของตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะของการดำเนินธุรกิจในระดับนั้น คือ มีการใช้สิทธิพิเศษทางการเมืองในการทำธุรกิจควบคู่การมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เกิดเป็นบริษัทสหเครดิต จำกัด ทำการผูกขาดกิจการไทยกวน จนก่อความเดือดร้อนให้แก่ชาวจีนในประเทศไทยที่ของส่งเงินกลับประเทศในขณะนั้น และในที่สุดก็ถูกยุบตัว เองลงและจัดเป็นร้านไทยกวน แบ่งแยกตามสำเนียงภาษาพูด ทั้งไท่ถ้าวโดยละเอียดแล้วในบทที่สอง ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการค้าส่งเงินกลับประเทศทางไทยกวน

จากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนในประเทศไทยทั้ง ๓ ประการข้างต้นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดและมีความสัมพันธ์เนื่องทางพฤติกรรม เนื่องมาจากปัจจัยทางค่านิยมเป็นปัจจัยที่เกิดมาจากการปลูกฝังอบรมในค่านิยมดั้งเดิมของสังคม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า พฤติกรรมการส่งเงินกลับประเทศนี้เป็นการกระทำที่ทอบสนองต่อลักษณะของโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวชาวจีน และเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมประจำใจของชาวจีน เมื่อสร้างสัมพันธ์กับระบบสังคมไทย ทำให้ต้องแสวงหาหนทางเพื่อเป็นการทอบสนองกลับไปตามแก่เหตุผลและความจำเป็นของแต่ละบุคคล แก่ครอบครัว ควบคู่การส่งเงินกลับประเทศในรูปแบบของไทยกวน แก่การค้าส่งเงินกลับประเทศนี้มีข้อจำกัดทางค่านิยมปัจจัยทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยของทั้งสองประเทศ อันถือเป็นปัจจัยแปรเปลี่ยน ทำให้ต้องมีการปรับหรือดัดแปลงรูปแบบกลวิธีต่าง ๆ ของไทยกวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ

การวิเคราะห์พฤติกรรม การส่ง เงินกลับประเทศด้วยทฤษฎีค่านิยมของ Parsons

จากปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเงินทั้ง ๓ ประการนี้ ทำให้ผู้วิจัยพยายามที่จะจำลองปรากฏการณ์เหล่านี้เข้ากับแบบจำลองทางทฤษฎีทางสังคมวิทยา เพื่อให้จะได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ลึกซึ้งและจริงจังยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วย ข้อมูลทางวัฒนธรรม โภยการยอมรับความสำคัญของระบบโครงสร้างสังคมแบบกึ่ง เข็มของชุมชน คำว่า "โครงสร้างสังคม" ในความหมายนี้ไม่มีตัวทวนเห็นเด่นชัด เป็นแต่เพียงการจำลองสมมติในแง่ของทฤษฎีเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเป็นรูปธรรมมากขึ้น อันถือเป็นประโยชน์แก่การศึกษา จากการใช้ความสำคัญแก่นวทัศน์นี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีค่านิยมของ Parsons (Value Theory) เป็นกรอบแนวความคิดสำคัญในการอธิบายปรากฏการณ์

ทฤษฎีค่านิยมมุ่งสนใจค่านิยมพื้นฐาน ซึ่งแสดงออกทางบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลมีใฝ่อยู่ภายใต้การควบคุมของค่านิยมทางสังคมอย่างสิ้นเชิง บุคคลสมัครใจที่จะรับเอาค่านิยมกัน ๆ ไปปฏิบัติและแสดงออกมาในรูปแบบชนิกของการกระทำไปในครรถองทำนองเดียวกัน ทั้งนี้บุคคลมีทางเลือกที่จะปฏิบัติตามในกรอบของค่านิยมทางวัฒนธรรม โภยมีเป้าหมายของการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่บุคคลอื่นหรือกลุ่มของบุคคล ดังนั้นเมื่อบุคคลมีการกระทำก็จะพิจารณาทางเลือกแต่ละบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลที่ก่อการให้การกระทำนั้นเสนอสนองด้วยแนวความคิดนี้ให้พิจารณาไว้ว่าบุคคลมีใฝ่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยสังคมอย่างสิ้นเชิง แม้ทางเลือกไปทางข้อจำกัดของตัวแปรหรือเงื่อนไขต่าง ๆ (สรุปจากไชยันต์ รัชชกูล, เอกสารอัครสำเนา : ๖ - ๘) ซึ่งในการวิเคราะห์นี้ผู้วิจัยจะจำลองปรากฏการณ์เข้ากับแบบจำลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ โภยจำลอง เข้ากับแบบจำลองในการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการของระบบสังคมของ Parsons ที่เรียกว่า "The Cybernetic Hierarchy of Control" ดังปรากฏเป็นแบบจำลองต่อไปนี้

โครงสร้างสังคม หมายถึง ระบบสังคมที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งกันและกัน จึงมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อสังคมนั้นจะดำรงอยู่อย่างมีระเบียบ

แผนภูมิที่ ๓*

The Cybernetic Hierarchy of Control
จำลอง เขาก็ปรากฏการณ์การส่งเงินกลับประเทศ (โทยก๊วน)

หน้าที่	ระบบ
บำรุงรักษาแบบแผน คำนิยาม	ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทั้ง เดิมซึ่งให้ความสำคัญคือแบบแผน เครื่องมือ โครงสร้างครอบครัว และลัทธิศาสนา ระบบความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเน้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีและการกระทำดีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม โดยเฉพาะในท้องถิ่นดั้งเดิมของตน
บูรณาการ	สร้างสมและหล่อหลอม เขาก็ระบบสังคมไทย กลายเป็นลักษณะทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เป็นแบบอย่างเฉพาะของชาวจีนในประเทศไทย
ทำให้บรรลุเป้าหมาย	แสดงบทบาทเพื่อขอสนองต่อคำนิยามตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนด้วยการส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวหรือให้ญาติทำการ เช่นไหว้บรรพบุรุษและพนมในเทศกาลสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง รวมทั้งส่งเงินกลับไปให้ตามหน้าที่ร้องขอความช่วยเหลือ และการบริจาคเงินเพื่อสร้างสิ่งอื่นเป็นสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่นดั้งเดิมทั้งในรูปเป็นการส่วนตัวและหมู่คณะ
การปรับตัวหรือดัดแปลง	การแสดงบทบาทว่าเป็นท้องพิจารณาทาง เลือกลงในการปรับตัวหรือดัดแปลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งในแง่ส่วนบุคคล และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคมในแต่ละยุคสมัย ปรากฏเป็นรูปแบบกลวิธิต่าง ๆ ของการโทยก๊วนซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

* แผนภูมิต้นี้แสดงกระบวนการ Cybernetic Hierarchy แบบทางเดียว (One Way Process) เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ไภพของปรากฏการณ์การส่งเงินกลับที่กระจัดจางขึ้น และเหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคล

จากกรบวนกร "Cybernetic Hierarchy" นี้จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์การส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยได้ด้วยการให้ความสำคัญของผู้รวมวัฒนธรรมในเรื่องของค่านิยมในสังคม ซึ่งชาวจีนในประเทศไทยได้จำลองลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทั้งเจ็ดมาจากภูมิภาคทางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศจีน ทั้งทางด้านลัทธิศาสนา ระบบความเชื่อต่าง ๆ ตลอดจนแบบแผนเครือญาติ และโครงสร้างครอบครัว ในด้านของลัทธิศาสนาและระบบความเชื่อต่าง ๆ ที่ชาวจีนนำมาผสมผสานเป็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งต่างก็เน้นในเรื่องของความกตัญญู กตเวทิตะ และเน้นการบูชาบรรพบุรุษเป็นสำคัญโดยปฏิบัติตามที่สอนที่ว่า หน้าที่ของบุตรที่ค้ำจุนพิธีปฏิบัติที่บรรพบุรุษก็คือ ในระหว่างที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่จะต้องเลี้ยงดูและให้ความเคารพนับถือ เมื่อบิดามารดาตายก็ยังคงเลี้ยงดูด้วยการทำพิธีบูชาบรรพบุรุษ ผลของความกตัญญูกตเวทิตะด้วยการเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อยังมีชีวิตอยู่และทำพิธีบูชาเมื่อตายจากไปจะช่วยกลบฝังกาลเวลาและให้ความช่วยเหลือแก่บุตรหลานเหมือนกับว่าเป็นพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติ ให้ความสำคัญเชื่อพื้นฐานที่ว่า การที่วงศ์ตระกูลจะมีโชคหรือไม่เป็นผลมาจากคุณละนบุญคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่สร้างสมมาซึ่งจะมีอิทธิพลต่อโชคชะตาของบุตรหลาน และเมื่อบิดามารดาตายไปแล้ว จะคงได้รับการจุนเจือปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้อยู่สบายในภพอื่นจากบุตรหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อไม่ให้กลายเป็น "วิญญาณจรจัด" หรือ "ผีไม่มีญาติ" ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบุตรหลานที่จะคงทำการ เช่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษเมื่อถึงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของจีน ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลความเป็นอยู่ และกลบฝังกาลเวลาให้โชค ความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษกับบุตรหลานจึงเป็นความสัมพันธ์ที่การแลกเปลี่ยนประโยชน์แก่กันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สังคมชาวจีนยังเป็นสังคมที่สร้างขึ้นด้วยความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันระหว่างบิดากับบุตรชาย และมีลักษณะการจักรวรรดิทางสังคมในรูปของแซ่ตระกูลซึ่งเกิดมาจากความเชื่อถือในการเป็นเครือญาติเกี่ยวกันถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ชาวจีนในประเทศไทยอพยพมาที่มีลักษณะของคนที่มีการสืบเชื้อสายเกี่ยวกัน แซ่เกี่ยวกันอาศัยรวมกันอยู่ในชุมชนเดียวกัน ความผูกพันที่มั่งคั่งของถิ่นที่อยู่มีมาก เนื่องจากกรณีค่านิยมในเรื่องของระบบเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง

จากลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งเจ็ดที่กล่าวมานี้ ซึ่งชาวจีนได้รับการปลูกฝังอบรมและถ่ายทอดเข้ามาเมื่อได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ภายใต้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมแก่กันและกัน ลักษณะทางสังคม



และวัฒนธรรมของจีนจึงได้สร้างสมและหล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมไทยกลายเป็นลักษณะทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เป็นแบบอย่างเฉพาะและหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพของชาวจีนในประเทศไทย อันเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดระดับความสามารถในการสนองตอบต่อการพัฒนา รวมทั้ง เติบโตของจีนที่เน้นในเรื่องของความกตัญญูอันมีผลสืบเนื่องมาจากความเชื่อในลัทธิศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อต่าง ๆ และแบบแผนทางเครือญาติ โครงสร้างครอบครัว ตลอดจนลักษณะการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในท้องถิ่นของตน อันเป็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่ช่วยให้เกิดความผูกพันของท้องถิ่นและมีความสุขที่จงใจกระทำให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือแก่ท้องถิ่นของตน จิตสำนึกทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนี้ทำให้ชาวจีนมีการกระทำต่าง ๆ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความนิยมในเรื่องนี้ และการส่งเงินกลับประเทศในรูปแบบของ โภยก๊วนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญที่จะแสดงออกเพื่อให้บรรดาเป้าหมายในชั่วระยะเวลาอันสั้น ด้วยการส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวหรือให้ญาติทำการ เช่น ให้บรรดาบุตรหลานของตนในประเทศกาลวันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องแก่พิธีกรรมการบูชาบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจแก่ญาติวงศ์วาน รวมทั้งส่งเงินกลับไปให้ทานที่อุทิศหรือขอความช่วยเหลือมา และการบริจาคเงินเพื่อสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่นทั้งเข้มทั้งในรูปเป็นการส่วนตัวและหมู่คณะ เพื่อความสุขในการที่ได้กระทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและท้องถิ่นของตนเอง อันถือเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถแสดงถึงระดับความผูกพันที่มีต่อท้องถิ่นทั้งเข้มได้

ในการส่งเงินกลับประเทศด้วยวิธีโภยก๊วนนี้ ชาวจีนจำเป็นของพิจารณาทางเลือกในการปรับตัวหรือคัดแปลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งในแง่ข้อจำกัดส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละบุคคล อันจะบ่งบอกถึงปริมาณเงินที่จัดส่งอีกด้วย และข้อจำกัดทางด้านเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคมในแต่ละยุคสมัย ก็จะเห็นได้จากในระยะก่อนการควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองมีส่วนเป็นอุปสรรคต่อการส่งเงินกลับประเทศทางโภยก๊วนน้อย แต่การสื่อสารคมนาคมยังไม่ก้าวหน้า ทำให้การดำเนินการโภยก๊วนจึงจำเป็นของคาบเกี่ยวกับการสื่อสารคมนาคมไม่คล่องตัวนัก แต่ในปัจจุบันข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในการส่งเงินกลับประเทศทางโภยก๊วนมีอยู่สูงมาก ในขณะที่การสื่อสารคมนาคมมีความเจริญรุดหน้า รวดเร็ว จึงทำให้

การดำเนินกิจการ โหยกวนสามารถดำเนินไปได้อย่างดี ๆ โดยอาศัยการสื่อสารคมนาคม เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินกิจการ ซึ่งในปัจจุบันนี้มักจะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง หรือ กิจการท่องเที่ยว จากข้อจำกัดในเงื่อนไขต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสังคมมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ชาวจีนที่จะทำการส่งเงินกลับประเทศทางโหยกวน รวมทั้งผู้ประกอบการโหยกวนจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกหรือดัดแปลงวิธีการต่าง ๆ ในการส่งเงินกลับประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในเอเชียและประเทศอื่น ดังปรากฏเป็นรูปแบบกลวิธีต่าง ๆ ของโหยกวนในแต่ละ ยุคสมัย ทั้งในระยะที่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังไม่เกิด สืบต่อมาถึงระยะที่ถูกควบคุมโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และในปัจจุบันแม้ว่าบทบาทของโหยกวนในฐานะตัวแทนโอนเงินจะ หมดไป แต่การส่งเงินออกนอกประเทศนอกระบบธนาคารในรูปแบบของโหยกวนก็ยังคงมีการลักลอบ ทำกันอยู่โดยได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ส่ง และทางร้านโหยกวนก็พยายามดัดแปลงรูปแบบ การดำเนินกิจการของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และประยุกต์วิธีการให้ทันต่อความเจริญ ทางเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมสมัยใหม่ รวมทั้งชาวจีนส่วนหนึ่งนิยมเดินทางนำเงินกลับไป จุนเจือญาติพี่น้องหรือประกอบกิจการต่าง ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย

จากการจำลองปรากฏการณ์การส่งเงินกลับประเทศทางโหยกวนเข้ากับแบบฉบับใน การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการของระบบสังคมที่เรียกว่า "The Cybernetic Hierarchy of Control" นี้ ทำให้สามารถมองเห็นภาพของการส่งเงินกลับประเทศ โหยกวนในเอเชียมีความเป็นพลวัตมากขึ้น และทำให้ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมกรรมการส่งเงิน กลับประเทศนี้เป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม อาศัย บุรณาการในระบบสังคมไทยที่สร้างสมและหล่อหลอมชาวจีนใหม่บุคคลลักษณะเฉพาะของชาวจีนใน ประเทศไทย ชาวจีนเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาบทบาทในการส่งเงินกลับประเทศด้วย วิธีการโหยกวน ทั้งนี้เพื่อไขว่คว้าเป้าหมาย ในค่านิยมดั้งเดิมในเรื่องของความกตัญญู ความ พึงพอใจในความสุขที่ได้รับจากการให้ช่วยเหลือผู้อื่นและการกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ส่วนรวมในท้องถิ่นดั้งเดิมของตน ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดของเงื่อนไขต่าง ๆ ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ โหยกวนจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวหรือดัดแปลงวิธีการ ต่าง ๆ ในการส่งเงินกลับประเทศทางโหยกวนให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วน บุคคลใจจะมีพฤติกรรมในการส่งมากหรือน้อยครั้ง และจำนวนเงินที่ส่งจะมากน้อยเพียงไร สิ่ง

เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถตอบสนองกลับขึ้นไปยังระบบ
วัฒนธรรมในเรื่องของกานิมกั้งเกิมได้อย่างไร อันจะเป็นการทำให้เกิดการเติบโตของ
พฤติกรรมที่เด่นของกลับเป็นมาตามกระบวนการ Cybernetic Hierarchy

แนวโน้มของการส่งเงินกลับประเทศทางโพยกวน

ผลจากการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเงินกลับประเทศและจำลองปรากฏการณ์
เข้ากับกระบวนการ Cybernetic Hierarchy ทำให้ผู้วิจัยพบว่าตัวกำหนดที่สำคัญในการ
คงอยู่ของพฤติกรรมการส่งเงินกลับประเทศคือปัจจัยทางด้านลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมกั้งเกิม
ที่เกิดการก่อเนื่องสืบทอดวัฒนธรรมขึ้นในสังคมไทย อันมีเหตุผลเนื่องมาจากกรอบของ
ชาวจีนเป็นสามระลอกใหญ่ ๆ ดังกล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่ง ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองเป็นตัวกำหนดที่ทำให้เกิดการประยุกต์รูปแบบ กลวิธีต่าง ๆ ในการส่งเงิน เพื่อ
ให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย จากบูรณาการที่สร้างสัมพันธ์กลม
ชาวจีนขึ้นในสังคมไทย จึงทำให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวโน้มของการส่งเงินกลับประเทศทาง
โพยกวนด้วยเข้าประเทศก็แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลที่เกิดจากการจัดส่งเงินไปให้ญาติทำการ
เช่นให้บุตรบุญธรรมแทนตนในเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าจะค่อย ๆ ลดน้อยลงหรืออาจ
จำกัดอยู่เพียงชาวจีนรุ่นอพยพเท่านั้น ซึ่งผลจากการวิจัยภาคสนามในวิทยานิพนธ์นี้ในข้อสรุป
ที่สัมพันธ์กับความกตัญญูโดยได้ขอความเห็นที่วางหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ชาวจีนเป็นจำนวนมากได้เดินทางกลับไปเยี่ยม
บ้านเกิดเมืองนอนหลังจากที่ขาดการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานรวมทั้งมีการส่งเงินกลับ
ประเทศเป็นจำนวนมากด้วย แต่เหตุการณ์ที่เป็นไปเพียงในระยะเวลาประมาณ ๕ ปีแรก ภายหลังจาก
จากการสถาปนาความสัมพันธ์เท่านั้นและเหตุผลสำคัญที่กลับไปเยี่ยมและส่งเงินกลับไปนั้นก็เพื่อ
เป็นการจัดการขอแซมหรือสร้างขวัญใจแก่บุตรบุญธรรมตามประเพณี โดยที่หลังจากจัดการ
ในเรื่องขวงจุยเรียบร้อยแล้วการส่งเงินกลับประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามเทศกาลสำคัญ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมเช่นให้บุตรบุญธรรมตามกติกาคำเชื่อทาง
ศาสนาของตน จากข้อค้นพบนี้จึงมีแนวโน้มว่า หากชาวจีนรุ่นอพยพที่ยังหลงเหลืออยู่และเป็น
กลุ่มคนสำคัญที่คงพฤติกรรมการส่งเงินกลับประเทศทางโพยกวนอยู่ในปัจจุบันเสียชีวิตลง และ
ลูกหลานได้ทำการจัดสร้างขวงจุยขึ้นในประเทศไทย การเช่นให้บุตรบุญธรรมของลูกหลาน

จีนก็จะทำกันในประเทศไทย โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดส่งเงินกลับไปเช่นเดียวกับที่ประเทศจีนอื่น เพราะความเชื่อการประเพณีที่วางบรรพบุรุษมีอิทธิพลในการกำหนดวิถีชีวิตคุณความดี และจะต้องทำการเซ่นไหว้บูชาท่าน จะมีแต่ในบรรพบุรุษรุ่นเก่ายึด อึดไถ่แล้ว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนในแง่ของการส่งเงินกลับประเทศ เพื่อเป็นการเลี้ยงดูครอบครัวตามที่ญาติในประเทศจีน ร้องขอมาหรือการบริจาคเงินในการสร้างสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งในแง่ส่วนตัวและหมู่คณะ ด้วยจิตสำนึกที่ผูกพันต่อกันกำเนิดเดิมยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ เป็นข้อจำกัดตามความจำเป็นและความต้องการของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัว ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าสิ่งที่จะเป็นกัณฑ์เหนี่ยวให้พฤติกรรมกรรมการส่งเงินในลักษณะหลังยังคงปรากฏอยู่หรือไม่ ก็คือ การที่ชาวจีนจะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกและรักษาระเบียบแบบแผนทางสังคมทางานนี้ให้เกิดขึ้นแก่บุตรหลานได้มากน้อยเพียงไร



บทสรุป

งานวิจัยนี้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ บทด้วยกัน ในบทที่หนึ่งเป็นบทที่มุ่งศึกษาถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศไทย อันเป็นที่กำเนิดของชาวจีนโพ้นทะเลส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และก่อตัวกันขึ้นเป็นรูปแบบของโครงสร้างการจักระนิยมสังคมของชุมชนชาวจีนในสังคมไทย การศึกษาในบทนี้เป็นการปูพื้นฐานในค่านิยม เมืองชนในประเพณีของประวัติชาวจีนในประเทศไทยโดยสังเขป ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศไทย การจักระนิยมสังคมในชุมชนชาวจีนในไทย เพื่อให้เห็นภาพอย่างกว้างในแง่ประวัติความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย ประเภทของผู้อพยพซึ่งแบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม ไทยมีชาวจีนแท้จริงเป็นกลุ่มชาวจีนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อพยพเข้ามา ชาวจีนเหล่านี้มีมูลเหตุในการอพยพเข้ามาเนื่องมาจากปัจจัยผลักดันภายในประเทศจีนและปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทั้งสองประเทศ จากนั้นก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปในท้องถิ่นทั้ง เศรษฐกิจ ศาสนาและระบอบความเชื่อ แบบแผนทางเครือญาติ โครงสร้างครอบครัว ตลอดจนพิธีกรรมและเทศกาลวันสำคัญอันเกี่ยวข้องกับกระบวนการบูรณาการวัฒนธรรม รวมทั้งการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเองเมื่อระคับครอบครัว จากการศึกษาทำให้พบว่ารากฐานของการจักระนิยมสังคมในชุมชนทั้ง เศรษฐกิจ เหล่านี้ทำให้ชาวจีนมีบุคลิกภาพที่เป็นแบบอย่างเฉพาะตัวของตน ซึ่งนำติดตัวเข้ามาในสังคมไทย บุคลิกภาพเหล่านี้ได้แก่ความกตัญญูซึ่งมีรากฐานมาจากลัทธิศาสนาทั้งขงจื้อ เต๋า ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และระบอบความเชื่อในเรื่องผีและวิญญาณ เชนวกับแบบแผนทางเครือญาติ โครงสร้างครอบครัว ซึ่งก็เน้นในเรื่องของการกตัญญูต่อบุพการี และให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของบิดาและบุตรชาย การสืบเชื้อสายข้างพ่อ การนับถืออาวุโส แนวความคิดพื้นฐานเหล่านี้ต่างก็เน้นในเรื่องของความกตัญญูแก่เวทีย ทำให้ชาวจีนแสดงออกด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญและเกี่ยวแก่การส่งเงินกลับประเทศ ได้แก่ พิธีงูเทก และการสร้างดวงจุ้ย ตลอดจนการ เชนไหว้บูรณาการวัฒนธรรมในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ อันได้แก่ วันกฐินจีน

สารพัน เชิงเม่ง และวันครบรอบวันตาย ทั้งนี้เพื่อให้วิญญาณของบรรพบุรุษช่วยปกป้องคุ้มครอง บันดาลโชติโชคและเกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะทางสังคมในการถือแซ่ตระกูล (Family System) และลักษณะทางสังคมที่คนในชุมชนเกี่ยวข้องกับทางสืบเชื้อสาย (Lineage) มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน เหนือกว่าความจำเป็นทางสังคมที่ช่วยผลักดันให้ชาวจีนในภูมิภาคแถบนี้ก่อรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเป็นลักษณะเกินทางสังคมในเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเองเหนือระดับครอบครัว บุคลิกภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชาวจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านความกตัญญู และการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเองเหนือระดับครอบครัว ซึ่งชาวจีนต่างก็ได้รับการปลูกฝังอบรมมาจากท้องถิ่นเดิม และเมื่อได้ทำการอพยพเข้ามาในประเทศไทย ก็ได้นำลักษณะดังกล่าวนี้ติดตัวเข้ามาด้วย โดยได้แลกเปลี่ยนผสมผสานกลมกลืนกันในสังคมไทย กลายเป็นลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพและสังคมของชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยนำเสนอในแง่ของลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนในไทย ในด้านหลักการดำเนินชีวิตในสังคมไทยและขนบธรรมเนียม ประเพณี ทำให้พบว่าชาวจีนเป็นกลุ่มชนต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสังคมไทย โดยได้รับการยอมรับ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมแก่กันและกันอย่างกว้างขวาง และจากข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจในลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และทำให้เป็นข้อมูลสำคัญในการค้นหามูลเหตุที่ก่อให้เกิดการส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนในประเทศไทย

นโยบายที่ส่งเสริมที่มุ่งศึกษาถึงรูปแบบและวิถีชีวิตการของไทยกวนในแง่ของความหมายและความหมาย ตลอดจนรูปแบบและวิถีชีวิตการ เพื่อเป็นการศึกษาในแง่ของพัฒนาการของกิจการไทยกวนซึ่งดำเนินมาโดยมีรูปแบบเฉพาะของตนเองด้วยการพยายามปรับรับให้เท่าทันกับภาวสภาพเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย จากการศึกษาทำให้ผู้วิจัยแบ่งวิถีชีวิตการของชาวไทยกวนออกเป็น ๓ ระยะด้วยกันคือ

๑. ระยะที่รับวัฒนธรรมการพาณิชย์ยังไม่เต็มที่ (ก่อน พ.ศ. ๒๔๕๕)
๒. ระยะการควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๕๕ - ๒๔๗๕)
๓. ระยะหลังจากที่ประเทศไทยเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา)

จากการศึกษาถึงวิวัฒนาการทั้ง ๓ ระยะนี้ทำให้ผู้วิจัยพบว่า โทยกวนเป็นความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจที่ชาวจีนในประเศไทยใช้กันมากำเนินกัในรูปแบบหนึ่งซึ่งผลกระทบและสะท้อนให้เห็นถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของทั้งสองประเศไม่ว่าจะเป็นโทยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โทยทางตรงนั้นผู้วิจัยพบว่าไม่ว่ากิจการโทยกวนจะกำรงอยู่ในยุคสมัยใด การส่งเงินกลับประเทศก็จะต้องอยู่เพราะเป็นการกระทำที่สมูลเหตุมาจากข้อกำหนดทางสังคมวัฒนธรรมทั้งเดิม โทยจะพยายามประยุกต์ปรับรูปแบบกลวิธีต่าง ๆ ในการส่งเงินกลับให้สอดคล้องกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งเหล่านี้เป็นภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่มีผลกระทบต่อกิจการโทยกวนโทยตรงตลอดมา และการศึกษาในเชิงนี้ทำให้เห็นภาพที่ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ชาวจีนในประเทศไทยในอีกทัศนะหนึ่ง รวมทั้งพบว่ากิจการโทยกวนนี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลที่เก็บทางเข้ามาทำมาหากินในต่างแคว้นทั้งในแง่ของการเป็นผู้ส่งเงินและเป็นผู้ที่ถือส่งข่าวคราวแก่กันและกันอย่างไม่มีการอื่นทดแทนได้ ในแง่ของข้อกำหนดทางอ้อมผู้วิจัยพบว่า การส่งเงินกลับประเทศทางโทยกวนมีผลกระทบและทำให้เห็นภาพความเป็นมาของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในบริบทของการสะสมทุนของนายทุนชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าธุรกิจโทยกวนเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการธนาคารไทยในช่วงที่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังไม่เจริญเติบโตในประเทศไทย โทยกวนถือเป็นกิจการหนึ่งที่สำคัญและมีมาก่อนที่จะเกิดระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โทยกวนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการปริวรรตเงินตรา การให้กู้ยืมเงิน การเริ่มกัของการทำเนิ่กิจการธนาคารในสมัยนั้น และหากมองไปที่ผู้ที่เคยทำเนิ่กิจการโทยกวนมาก่อน ในปัจจุบันนี้มีบุคคลที่รับเขาทางเศรษฐกิจของไทยเป็นจำนวนมากที่เคยคลุกคลีและทำเนิ่กิจการโทยกวนมาก่อน โดยผู้วิจัยถือว่ากิจการโทยกวนนี้เป็นกิจการพื้นฐานของนายทุนในสถาบันทางการเงินของไทยไม่ว่าจะเป็นธนาคาร การประกันภัย หรือโรงรับจำนำซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทำเนิ่กิจการโทยกวนควบคู่ไปกับการทำเนิ่กิจการทางกานอื่นๆอีก และมีเครือข่ายอยู่ในฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และไทย คล้ายกับเป็นการเปิดกิจการทางการเงินเพื่อให้การค้าคล่องตัวขึ้นและทำเนิ่ไปไ้โดย่างครบวงจร ทั้งนี้จึงถือได้ว่าโทยกวนเป็นแหล่งการสะสมทุนของนายทุนชาวจีนโพ้นทะเลที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง โทยโดยเฉพาะในกลุ่มของนายทุนธนาคารและประกันภัยที่สัมพันธ์กับมาจนกระทั่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

นโยบายสามเป็นบทมุ่งศึกษาถึงกิจการไทยกวนในปัจจุบัน อันเป็นส่วนองงาน
 วิจัยภาคสนามซึ่งผู้วิจัยได้มาเฉพาะกรณีชาวจีนที่จัดในกรุงเทพฯ เพราะผู้วิจัยเห็นว่า
 ชาวจีนที่จัดกลุ่มนี้สามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการศึกษาให้เห็นถึงพฤติกรรม รรมส่ง เงินกลับประเทศ
 ทางไทยกวน โคมุ่งศึกษาถึงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของการ ไทยกวนภายหลังจากการ เปิดความ
 สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมาว่ามีรูปแบบ
 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดจนวิถีในการดำเนินกิจการไทยกวนในปัจจุบันที่มีรูปแบบการดำเนิน
 กิจการคล้ายคลึงกับระบบที่ระบบธนาคารพาณิชย์ยังไม่เติบโต แต่ดำเนินกิจการภายใต้ระบบ
 ธนาคารพาณิชย์ที่เจริญเติบโตแล้ว รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคมที่ทันสมัย
 ในปัจจุบันเข้าช่วย นอกจากนี้ยังศึกษาถึงพฤติกรรมของการส่งเงินกลับประเทศทาง ไทยกวน โคมุ่ง
 แสวงหาค่าขอบในประเด็นต่าง ๆ ๔ ประเด็น ซึ่งพบว่าผู้ส่งเงินกลับประเทศส่วนใหญ่เป็น
 ชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและยังคงมีชีวิตอยู่ไทยส่งเงินให้แก่ญาติพี่น้อง
 หรือลูกหลานที่อยู่ในประเทศจีน โคมุ่งเป้าประสงค์สองประการคือ ประการแรก การส่งเงิน
 ว่าเป็นไปเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อกวี และความเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่ง
 มักจะทำการส่งเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวและหรือเพื่อให้อุปการะในประเทศจีนทำการ เช่น ไหว
 บรรพบุรุษแทนกันในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ประการที่สองเป็นการส่งเงินเพื่อเกื้อหนุนเครือญาติ
 และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่นดั้งเดิมของตน ซึ่งมักจะเป็นไปในรูปของการส่งเงินไป
 ให้ความที่ญาติในประเทศจีนขอความช่วยเหลือ หรือเป็นการจัดส่งเงินเพื่อขบริจาคในการสร้าง
 สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นดั้งเดิมของตน การจัดส่งเงินในเป้าประสงค์นี้จะกระทำ
 ไปตามความพอใจและความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ที่ทำประโยชน์
 ให้แก่ญาติและท้องถิ่นไทยส่วนรวม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการ จักร ะเบียบสังคมในชุมชนดั้งเดิม
 นั้นเอง ซึ่งทุกกรณีในกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ไว้วิธีการส่งเงินทางลับไทยทาง ไทยกวน ส่วน
 จำนวนเงินที่ส่งแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับฐานะทาง เศรษฐกิจของผู้ส่งเงิน และจากการวิจัยพบว่า
 ผู้ส่งเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่คิดกลับไปอยู่ประเทศจีน แต่เคยไปเยือนประเทศไทยภายหลังการ
 เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตก่อน นอกจากนี้ยังทราบถึงเจตนาของผู้ส่งเงินต่อการ สืบทอด
 พฤติกรรมของการส่งเงินของลูกหลานว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการ สืบทอด โดยเฉพาะในแง่ของ
 การส่งตามเทศกาล เนื่องจากตนเองคงอายุและวิหุฒยั้งคง (ชางจูย) ให้เช่นไหว้อยู่ใน

ประเทศไทย ส่วนในแง่ของการส่งเงินกลับประเทศในลักษณะของการเลี้ยงดูครอบครัว
กรณีศึกษา และกรณีศึกษาเพื่อจัดวางสิ่งอื่นเป็นสาธารณะประโยชน์นั้นยังไม่สามารถ
หาข้อสรุปได้ เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ เป็นข้อจำกัดตามความจำเป็นและความต้องการของ
แต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ในขณะที่เป็นบทที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเงินและแนวโน้มของโพยก้วนใน
โดยการนำข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้ศึกษาในบทที่หนึ่ง บทที่สอง และบทที่สามมาวิเคราะห์หา
ข้อสรุปในบทที่สี่ และพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการส่งเงินกลับประเทศของชาวจีนโพยก้วน
ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง เศรษฐกิจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้
พยายามนำปรากฏการณ์การส่งเงินกลับประเทศมาจำลองเข้ากับทฤษฎีทางสังคมวิทยา เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ให้ลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีค่านิยมของ Parsons
เป็นหลักในการอธิบายและให้ความสำคัญต่อข้อมูลของลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม โดย
การยอมรับความสำคัญของระบบโครงสร้างสังคม จากการจำลองปรากฏการณ์การส่งเงินกลับ
ประเทศทางโพยก้วนเข้ากับแผนภูมิในการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการของระบบสังคม
ที่เรียกว่า "The Cybernetic Hierarchy of Control" ทำให้สามารถมองเห็นภาพ
ของการส่งเงินกลับประเทศที่เป็นพลวัตมากขึ้น และได้ข้อค้นพบว่าพฤติกรรมกรรมการส่งเงินกลับ
ประเทศ เป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมอาศัยบูรณาการ
ในระบบสังคมไทยที่วางสมและผลของชาวจีนโพยก้วนลักษณะเฉพาะของชาวจีนโพยก้วนในประเทศไทย
ชาวจีนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาหนทางเพื่อหารายได้เข้ามาในค่านิยมดั้งเดิมในเรื่องของ
ความกตัญญู ความรับผิดชอบครอบครัว ความพึงพอใจ และเป็นสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นและ
การกระทำที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมในท้องถิ่นดั้งเดิมของตน ซึ่งจำเป็นที่จะพิจารณา
ถึงข้อจำกัดของเงื่อนไขต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ โดย
จำเป็นที่จะอาศัยการปรับแก้หรือคิดแปลงวิธีการต่าง ๆ ในการส่งเงินกลับประเทศทางโพยก้วน
ให้เท่าเทียมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนบุคคลใดจะมีพฤติกรรมในการส่งมากหรือน้อยครั้ง
และจำนวนเงินที่ส่งจะมากน้อยเพียงไร สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะ
สามารถตอบสนองกลับขึ้นไปยังระบบวัฒนธรรมในเรื่องของค่านิยมดั้งเดิมได้อย่างไร อันจะเป็น
การทำให้เกิดการสืบทอดของพฤติกรรมที่เสนอสนองกลับไปมา โดยมีแนวโน้มว่าการส่งเงิน

ตามเทศกาลเพื่อให้ญาติทำการเป็นโหรบรรพบุรุษแทนตน มีแนวโน้มน่าจะค่อย ๆ ลดลง
หรืออาจจำกัได้อยู่เพียงชาวจีนรุ่นอพยพเท่านั้น ส่วนการจัดส่งเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
เกิดหมุนเหวี่ยงหรือขาดและบ้างก็ไม่สามารถประโยชน์แก่ท้องถิ่นดั้งเดิมของตน งานวิจัยนี้ไม่
สามารถสรุปให้เห็นถึงแนวโน้มน่าได้ เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ เป็นข้อจำกัดตามความจำเป็น
และความต้องการของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัว